

TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động.

Chiều ngày 7/8, Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện cuộc vận động (2009 - 2024). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Qua 15 năm thực hiện, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã được các cấp, các ngành và đồng bào doanh nghiệp, các

tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng được đẩy mạnh với nội dung phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội, giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa Việt Nam đến người tiêu dùng. Công tác rà soát, ban hành bổ sung cơ

chế thực hiện cuộc vận động; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong quảng bá, phân phối, tiêu thụ hàng hóa, mở rộng thị trường được các sở, ngành chú trọng đẩy mạnh. Các cơ quan, tổ chức thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm tính minh bạch về thông tin, tạo sự công bằng cho các doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng. Nhiều mặt hàng sản xuất trong tỉnh từng bước khẳng định thương hiệu sản phẩm, tỷ lệ hàng Việt trong các siêu thị, điểm bán lẻ chiếm 75%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện cuộc vận động, đồng thời đề nghị thành viên ban chỉ đạo các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên

truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện cuộc vận động. Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hiệu quả, góp phần lan tỏa cuộc vận động. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quan tâm, tháo gỡ khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp trong giới thiệu, quảng bá hình ảnh, chuyển đổi số, quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, giúp các thương hiệu, mặt hàng chất lượng có chỗ đứng trên thị trường. Tăng cường xúc tiến đầu tư, đưa hàng Việt về nông thôn. Các doanh nghiệp thường xuyên cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm giữ vững thương hiệu, uy tín sản phẩm trên thị trường. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh công nghệ thực hiện cuộc vận động.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động.

NGUYỄN TRIỀU

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

nguyện vọng của cử tri. Cử tri phát biểu ý kiến mong muốn tỉnh, huyện tiếp tục ban hành các cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với các hộ tích tụ, tập trung ruộng đất; đầu tư kinh phí xây dựng hệ thống giao thông chính nội đồng, hệ thống kênh mương; tăng chế độ phụ cấp đối với cán bộ đại diện truyền thanh cơ sở; tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là ở những ngã ba, ngã tư; có kế hoạch di dời, xử lý ô nhiễm môi trường tại nhà máy xử lý rác thải Thành Đạt; bảo đảm chất lượng nước sạch; di dời cột điện trong xây dựng hệ thống giao thông nông thôn... Cử tri cũng đề nghị tỉnh và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án khu công nghiệp Thaco - Thái Bình.

Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển tới HĐND tỉnh, HĐND huyện và các cơ quan chức năng.

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trọng điểm xung yếu cống Cú, xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) và kè Sa Cát, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình).

thành phố triển sông Trà Lý tổ chức tuần tra, canh gác để theo lệnh báo động số II, cụ thể: gác nước tại 94 điểm, thả phai dự phòng được 20 công dưới đê và cắm tre và theo dõi 10 kè xung yếu. Các điểm gác nước đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ dụng cụ, sơ sách, trang bị cho đội tuần tra, canh gác đê. Hai huyện Kiến Xương, Vũ Thư và thành phố Thái Bình cũng đã ban hành công điện, trong đó yêu cầu các xã, phường triển sông Trà Lý tuần tra, canh gác để theo lệnh báo động số II; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê điều, các đoạn đê địa chất xấu, các vị trí có đám, ao sát chân đê theo phương châm "4 tại chỗ".

Kiểm tra công tác ứng phó với lũ tại cống Cú, cống Đắc Chúng, xã Quốc Tuấn, điểm Thụy Bích (Kiến Xương); tuyến đê bổi xã Vũ Văn (Vũ Thư) và trọng điểm xung yếu kè Sa Cát, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các địa phương. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra, đồng chí yêu cầu ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành thực hiện nghiêm các công điện, công văn của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Các huyện: Hưng Hà, Vũ Thư, Kiến Xương, Thái Thụy, Đông Hưng, Tiền Hải và thành phố Thái Bình tổ chức tuần tra, canh gác để theo lệnh báo động số II trên sông Trà Lý; tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu đê theo phương châm "4 tại chỗ". Khẩn trương tổ chức công tác bảo vệ an toàn dân sinh sống ở vùng bờ bao, đê bổi. Thả phai dự phòng ở tất cả các cống dưới đê sông; chủ động thả phai dự phòng ở các cống đê cửa sông, đồng thời thực hiện nghiêm quy chế đóng, mở cống dưới đê trong mùa lũ báo theo quy định. Giải phóng các bãi vật liệu, hàng hóa ở bãi sông gây cản trở thoát lũ; triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, hoa màu, hàng hóa và tài sản ngoài bãi sông, các công trình đang thi công trên sông, ven sông. Khẩn trương thu hoạch cây trồng, vật nuôi ở khu vực bãi thấp ven sông, cửa sông, ven biển đã đến thời kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại do việc xả lũ hồ chứa gây ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu.

DOANH NGHIỆP ĐÀI LOAN...

(Tiếp theo trang 1)

Qua trao đổi trực tiếp tại hội thảo, 240 doanh nghiệp Đài Loan được cung cấp những thông tin chính thống về hệ thống pháp lý, thủ tục hành chính và các chính sách liên quan đến tài chính, thuế, đất đai, đầu tư... thấy rõ toàn cảnh về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Các doanh nghiệp hàng đầu của Đài Loan đánh giá cao và bày tỏ sự quan tâm nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư và KCN Hải Long bởi đây là điểm đến đầu tư có nhiều ưu thế vượt trội về vị trí địa lý, giao thông thuận tiện, quy hoạch bài bản và định hướng phát triển KCN xanh, sử dụng năng lượng sạch.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đài Loan hiện là đối tác đầu tư lớn thứ 4 và đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam với quy mô đầu tư FDI đạt trên 37 tỷ USD. Hiện nay, các doanh nghiệp Đài Loan đang rất quan tâm, tiếp tục hội nhập mở rộng hợp tác đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

QUỲNH PHỤ TẬP TRUNG PHUN TRỪ...

(Tiếp theo trang 1)

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu đục thân hai chấm gây ra, huyện Quỳnh Phụ yêu cầu cơ quan chuyên môn và các địa phương tổ chức phát động đợt phun trừ sâu đục thân hai chấm từ ngày 6 - 8/8 cho toàn bộ diện tích lúa mùa gieo cấy trước ngày 5/7 và những diện tích cấy đùn xen, liên kế. Sử dụng các loại thuốc đặc hiệu trừ sâu đục thân hai chấm; HTX DVNN các xã, thị trấn cung ứng đầy đủ các loại thuốc đặc hiệu để phòng, trừ. Cán bộ kỹ thuật của huyện thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng, trừ cũng như điều tiết nước hợp lý để đợt phòng, trừ sâu đục thân hai chấm đạt hiệu quả cao.

TRUNG HIỀU

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo công tác sẵn sàng chiến đấu tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

9 người bị thương, 2 vụ mắc kẹt và giải cứu thành công 2 nạn nhân. Toàn tỉnh đã xây dựng 2.276 tổ liên gia về phòng cháy, chữa cháy và 1.010 điểm chữa cháy công cộng, thành lập và duy trì hoạt động 3.395 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở với tổng số 60.812 đội viên, 1.797 đội dân phòng với tổng số 19.775 đội viên.

Thành viên đoàn khảo sát và đại diện các đơn vị đã tập trung trao đổi về những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề xuất những giải pháp về cơ chế, chính sách đối với dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng như những giải

pháp giảm thiểu các vụ cháy, nổ trên địa bàn.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh nhấn mạnh: Ý kiến của các đại biểu sẽ được tổng hợp, báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nhằm xây dựng dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sát thực tiễn hơn. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý nghiêm sai phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tập huấn nghiệp vụ công tác đội cho giáo viên làm tổng phụ trách

Trong 3 ngày 7 - 9/8, Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác đội cho gần 400 giáo viên làm tổng phụ trách.

Các học viên được truyền đạt, thực hành các nội dung: phương pháp giảng dạy kỹ

năng sống cho thanh thiếu nhi, thiết kế các hoạt động tập thể; dân vũ, múa hát chào, đồng diễn sân trường; tổ chức hoạt động lửa trại; truyền thông trong hoạt động Đội Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh; thực hành nghi lễ, nghi thức Đội

Thiếu niên tiến phong Hồ Chí Minh; truyền thống về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Lớp tập huấn đã bổ sung các mô hình mới, các giải pháp thiết thực, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho giáo viên làm tổng phụ trách đội, góp phần đưa công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học ngày càng sôi nổi, hiệu quả.

KUÂN PHƯƠNG

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn

Sáng ngày 7/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kiến Xương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho chị Nguyễn Thị Hoài đang công tác tại Trường Mầm non Thanh Nê (thị trấn Kiến Xương).

Chị Hoài hoàn cảnh rất khó khăn, một mình nuôi con nhỏ ăn học, không có nhà để ở, phải ở nhờ nhà mẹ đẻ. LĐLĐ

tỉnh và LĐLĐ huyện đã hỗ trợ 50 triệu đồng giúp chị xây dựng nhà. Sau hơn 3 tháng xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với diện tích 100m², tổng kinh phí 650 triệu đồng, giúp hai mẹ con chị Hoài yên tâm về chỗ ở, vươn lên trong cuộc sống.

THU THỦY

CÔNG AN HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông

Thời gian qua, Công an huyện Đông Hưng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, góp phần giảm thiểu và ngăn chặn tai nạn giao thông.

Trên quốc lộ 39B qua địa phận huyện Đông Hưng, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông. Anh Phạm Anh Tuấn, lái xe nhà xe phân phối Tuấn Dũng chia sẻ: Để bảo đảm an toàn cho mình và mọi người, tôi tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, không uống rượu, bia, thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện, không chở hàng quá trọng tải quy định...



Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Hưng kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông trên quốc lộ 39B.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Hưng tích cực phối hợp lực lượng công an, tổ tự quản về an toàn giao thông (ATGT) các địa phương vì quản lý để kiểm tra, nhắc nhở, xử lý người và phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định Luật Giao thông đường bộ. Qua kiểm tra, phần lớn lái xe phân phối Tuấn Dũng chia sẻ: Để bảo đảm an toàn cho mình và mọi người, tôi tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, không uống rượu, bia, thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện, không chở hàng quá trọng tải quy định...

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Đông Hưng tích cực phối hợp lực lượng công an, tổ tự quản về an toàn giao thông (ATGT) các địa phương vì quản lý để kiểm tra, nhắc nhở, xử lý người và phương tiện tham gia giao thông vi phạm các quy định Luật Giao thông đường bộ. Qua kiểm tra, phần lớn lái xe phân phối Tuấn Dũng chia sẻ: Để bảo đảm an toàn cho mình và mọi người, tôi tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, không uống rượu, bia, thắt dây an toàn khi điều khiển phương tiện, không chở hàng quá trọng tải quy định...

Do vậy, trật tự ATGT trên địa bàn xã luôn được bảo đảm, tai nạn được kiểm chế ở mức thấp nhất, chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.

Ông Nguyễn Tất Thắng, chủ cửa hàng Hà Linh, xã Nguyễn Xá chia sẻ: Qua tuyên truyền, nhắc nhở của lực lượng công an xã, gia đình tôi đã ký cam kết, bán hàng trong nhà để vỉa hè thông thoáng.

Đông Hưng là huyện có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua với lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, nhất là giờ cao điểm, ngày lễ, tết. Với phương châm phòng ngừa là chính, Công an huyện, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức; chú trọng đến đối tượng trọng điểm, địa bàn trọng điểm, tuyến trọng điểm, khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn. Công an huyện thường xuyên sử dụng các xe tuyên truyền lưu động tại các điểm công cộng, nơi tập trung đông người. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình ATGT trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, các "điểm đen" kịp thời tham mưu khắc phục những